

หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายหลัก	หน่วยงานเจ้าภาพหลัก	หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง	ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ	ล้านตัว	550	กปจ.	กพจ. กพก.
		- ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด	ล้านตัว	400		
		- ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง	ล้านตัว	150		
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	ตรวจรวมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง 144 ครั้ง ออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว			กบม.	กตป. ปจ.
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ตรวจติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	ครั้ง	250,000	กบร.	กปน. กนป. กกม. กบม. กพท. กตป. กคส. กตส. สปก. ปจ.
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	แห่ง	30,000	กมป.	กพจ. กพช. กคส. กตส. กปจ. กอส. กพท. กพก. กพส. ปจ.
	โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	สำรวจข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเพาะฟัก	ฟาร์ม	520,000	ศสท.	สปก. ปจ.
	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	บริหารจัดการธนาคารสัตว์น้ำชุมชน	แห่ง	80	กพจ.	ปจ.
	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและการแปรรูป	ราย	1,680	กพช.	กพจ. กพก. กอส. กปจ. กพท.
	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ส่งเสริมแปลงใหญ่ด้านการประมง	แปลง	100	กนป.	กพจ. กพช. กปจ. กพอ. กมป. ปจ.
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ไร่	5,000	กพจ.	ปจ.
	โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน	ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร	ราย	500	กพจ.	กมป.
	โครงการจัดระเบียบการทำประมง	กำหนด/ปรับปรุง/แก้ไขมาตรการด้านการประมง	ฉบับ	15	กบม.	กตส. ศสท. กพช. กพจ. กกม. กพท. กปจ. กตป. กปน. สปก. ปจ.
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง	งานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	32	กผง.	กพช. กอส. กพอ. กพก.
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง	งานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	9	กผง.	กพจ.
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง	งานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	24	กผง.	กอส. กตส. กพท. กพอ. กพส. กพจ. กปจ.
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง	งานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1	กผง.	กพก. กอส.
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการประมงในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	แห่ง	39	กพจ.	
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้เกษตรกร 9,585 ราย	ราย	9,585	กคพ.	กพก. กพจ. กพช. กปจ. กพท. สปก. ปจ.
	โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง	ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการประมงให้แก่เกษตรกรและเยาวชน	ราย	9,625	กคพ.	ปจ.

แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายหลัก	หน่วยงาน เจ้าภาพหลัก	หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน	ประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) จากเรือประมงพาณิชย์	ลำ	1,800	กพท.	
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร ปล่อยกุ้งกุลาดำลงสู่แหล่งน้ำ	ราย ตัว	2,910 4,000,000	กคท.	กพจ. กพช. ปจ.
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ	สร้างด่านตรวจสัตว์น้ำ จ.กาญจนบุรี	แห่ง	1	กคส.	
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G	ระบบ	1	กคส.	กพอ.
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	ราย	200	กอส.	
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	15,000	กนป.	กพจ. สปก. กพช.
	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรภายใต้นโยบายจัดหาที่ดินทำกินของรัฐ	ราย	2,400	กคท.	กพจ. กปจ. ปจ.
	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง	ราย	88,200	กคท.	สปก. ปจ.
	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร		ราย	72,520		
	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกร	ราย	2,520	กพจ.	
	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรหญิงใหม่ด้านการประมง	สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ราย	70,000	กคท.	กพจ. กปจ. กพท. สปก. ปจ.
	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	กลุ่ม	144	กตป.	กพท. ปจ.
แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค	โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ให้เกษตรกร	ราย	350	กพจ.	
	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร					
	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงพาณิชย์	พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการแปรรูป	ราย	200	กพจ.	กอส.
	กิจกรรมพัฒนาด่านสินค้าประมง-ภาคกลาง	สร้างด่านตรวจสัตว์น้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตู้คอนเทนเนอร์)	แห่ง	1	กคส.	
	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร่องให้ สู่มาตรฐาน	ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในนาข้าว	ราย	500	กพจ.	
	เกษตรกรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					